



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐวันดา

- วันดาเลือกตั้งประธานาธิบดี

๒. สาธารณรัฐเคนยา

- เคนยาเลือกตั้งประธานาธิบดี

๑. สาธารณรัฐรวันดา : รวันดาเลือกตั้งประธานาธิบดี (๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ รวันดาได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้น โดยผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้งของรวันดา ปรากฏว่า ประธานาธิบดี Paul Kagame ได้รับชัยชนะเป็นสมัยที่ ๓ ติดต่อกัน โดยในครั้งนี้นี้ได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น คิดเป็นประมาณร้อยละ ๙๘.๖๓ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนนาย Kagame ส่วนใหญ่เห็นพ้องกับแนวทางการบริหารของนาย Kagame โดยเชื่อว่าเป็นผู้สร้างเสถียรภาพและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของรวันดา ในขณะที่ผู้ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่นอกประเทศแสดงความคิดเห็นว่านาย Kagame ปกครองประเทศด้วยความกลัว ซึ่งภายหลังจากได้รับทราบถึงชัยชนะในครั้งนี้ นาย Kagame ได้แถลงถึงจุดยืนในการเร่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญเติบโตมากขึ้นต่อไป โดยได้กล่าวชัดในแถลงการณ์ว่า ตนจะใช้วาระ ๗ ปี นี้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชาวรวันดา และสร้างความมั่นใจให้ชาวรวันดาทุกคนว่าจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างแท้จริงด้วย

นาย Kagame ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของรวันดามาเป็นเวลายาวนานถึง ๑๗ ปี โดยในการเลือกตั้งซึ่งตำแหน่งประธานาธิบดีในอดีตที่ผ่านมาเคยมีคู่แข่งคนสำคัญ ๒ คน คือ นาย Frank Habineza จากพรรค Democratic Green Party และนาย Philippe Mpayimana ซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้แข่งขันอิสระคนสำคัญ คือ นางสาว Diane Shima Rwigara ซึ่งเป็นนักธุรกิจและนักกิจกรรมสิทธิมนุษยชนของรวันดา ได้ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งตัดสิทธิในการลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนี้ ในขณะที่พรรคฝ่ายค้านที่เหลืออีก ๘ พรรค ไม่ส่งผู้ลงสมัครแต่อย่างใด แต่มีนโยบายให้การสนับสนุนนาย Kagame เป็นเสียงเดียว

สำหรับนาย Kagame วัย ๕๙ ปี เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีรวันดาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ ภายหลังจากการลงประชามติและแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อปี ๒๕๕๘ ส่งผลให้นาย Kagame สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้เป็นสมัยที่ ๓ ซึ่งจะส่งผลให้นาย Kagame สามารถลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีรวันดาได้อีกครั้ง และยังมีวาระการดำรงตำแหน่งยาวนานต่อไปจนถึงปี ๒๕๗๗ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม คู่แข่งคนสำคัญทั้งสองคนของนาย Kagame กล่าวท้วงติงว่า ฝ่ายผู้ที่ให้การสนับสนุนตนถูกข่มขู่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จึงทำให้มีผู้มาลงคะแนนเสียงเป็นจำนวนเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ควบคุมกำกับดูแลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนี้ว่าได้ทำลายการรณรงค์หาเสียงของตน ทั้งนี้ ฝ่ายพรรครัฐบาลได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว

ในด้านภาพลักษณ์ที่ชาวรวันดามองต่อประธานาธิบดี Kagame นั้น ประชาชนมองว่าเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญทางการทหารโดยกองกำลังเคยมีบทบาทในการช่วยยุติสงครามล้างเผ่าพันธุ์ในปี ๒๕๓๗ และเข้ายึดครองประเทศเพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่อย่างคองโกได้สำเร็จถึงสองครั้ง นอกจากนี้ ยังมองว่าประธานาธิบดี Kagame ใช้ต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมาจากประเทศเกาหลีใต้และสิงคโปร์ รวมทั้งเป็นผู้นำที่มีนโยบายให้การส่งเสริมเรื่องสิทธิสตรีเป็นสำคัญ (สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่เป็นสตรี) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะบริหารประเทศมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก ที่ผ่านมานาย Kagame ได้เคยถูกตั้งข้อกล่าวหาในเรื่องการกดขี่ฝ่ายค้านและการสั่งการให้กำจัดผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของฝ่ายรัฐบาลด้วยเช่นกัน

ที่มา: www.bbc.com (๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)

www.ipu.org

๒. สาธารณรัฐเคนยา : เคนยาเลือกตั้งประธานาธิบดี (๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เคนยามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้น โดยผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของเคนยาปรากฏว่า นาย Uhuru Kenyatta ประธานาธิบดีเคนยาจากพรรค Jubilee Party of Kenya ชนะการเลือกตั้งเหนือคู่แข่งฝ่ายค้านคนสำคัญ คือ นาย Raila Odinga จากพรรค National Super Alliance (NASA) ด้วยคะแนนเสียงประมาณร้อยละ ๕๔.๒๗ ในขณะที่นาย Odinga ได้รับคะแนนเสียงไปประมาณร้อยละ ๔๔.๗๔

สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ นาย Kenyatta ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ ๒ ติดต่อกัน โดยได้กล่าวในถ้อยแถลงหลังจากการเลือกตั้งว่า ตนและนาย Odinga แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นศัตรูกัน การเลือกตั้งมีแพ้มีชนะ หากแต่ชาวเคนยาทุกคนเป็นประชาชนของประเทศเคนยาที่ถือเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมกล่าวว่า ต้องการจะร่วมงานกับพรรคฝ่ายค้าน NASA เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป นอกจากนี้ นาย Kenyatta ยังได้รับการยินดีจากทั้งนาย Yoweri Museveni ประธานาธิบดียูกันดา และนาย Paul Kagame ประธานาธิบดีรวันดาอีกด้วย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งระดับสูงของเคนยาให้ความเห็นไว้ว่า การเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเสรีและความชอบธรรม

อย่างไรก็ดี นาย Odinga อดีตนักโทษทางการเมืองวัย ๗๒ ปี ซึ่งรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งประธานาธิบดีถึง ๔ ครั้ง ได้ให้การปฏิเสธผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยกล่าวหาว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งนี้ นาย Musalia Mudavadi หัวหน้าพรรคร่วมจากพรรค NASA ได้ออกมาประกาศก่อนการประกาศชัยชนะของนาย Kenyatta ว่าพรรคจะไม่ยอมเข้าร่วมในการแถลงชัยชนะของประธานาธิบดี Kenyatta ในครั้งนี้ โดยอ้างเหตุของประเด็นปัญหาเรื่องความโปร่งใสของกระบวนการเลือกตั้งซึ่งในขณะนี้ ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากคณะกรรมการการเลือกตั้งอิสระของเคนยา (Independent Electoral and Boundaries Commission) มากเท่าที่ควร โดยตั้งประเด็นเกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือของแบบฟอร์มการลงคะแนนเลือกตั้ง ว่าไม่ควรที่จะได้รับการจัดการใดๆ ก่อนจะนำเสนอมายังเมืองหลวง ในขณะที่เดียวกันเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายคณะกรรมการการเลือกตั้งเคนยานำโดยนาย Chebukati ประธานคณะกรรมการฯ ได้ออกจดหมายปฏิเสธข้อกล่าวหาจากหลักฐานของพรรคฝ่ายค้าน โดยระบุว่า เป็นการพิสูจน์แล้วว่าเป็นหลักฐานปลอมแปลง นอกจากนี้ ฝ่ายผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งชาวต่างชาติกว่า ๔๐๐ คน จากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ได้ออกมาแสดงจุดยืนให้ผู้ลงสมัครทุกคนเคารพในผลการเลือกตั้ง รวมถึงนาย John Kerry อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า แม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านบ้างในบางจุดแต่การเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นการหลอกลวงแต่อย่างใด

ที่มา: www.theguardian.com (๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)
<http://edition.cnn.com> (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐)
www.elecguide.com
www.ipu.org